



# 7 ชนเผ่า



**1 พระเจ้า** เชื่อมมันใน 'ชนเผ่า'

**1 พระเจ้า's** วิสัยทัศน์ในระยะยาวสำหรับมนุษยชาติ มักจะเป็นที่ของ 7 ชนเผ่าด้วย 7 ภาษาหลักและหลายภาษา โลกาวัดน์ทำลายวิสัยทัศน์นี้ทำให้โลกาวัดน์ต่อต้าน **1 พระเจ้า**.

## 7 ชนเผ่า เป็น 1GOD's คนที่อาศัยอยู่ใน 7 จังหวัด

และหลาย Shires ที่อาศัยอยู่ในความสามัคคีกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย!

**1 พระเจ้า** มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นสังคมที่กำลังมองหา บริษัท ของคนอื่น ๆ

**เขา และ เธอ** แสวงหาแต่ละอื่น ๆ เพื่อผสมพันธุ์และคุณภาพที่จะร่วมกันเริ่มต้นครอบครัว

ครอบครัวใหม่ socializes กับอดีตของตัวเองมีแนวโน้มที่ครอบครัวและกับครอบครัวอื่น ๆ : **ชุมชนที่อาศัยอยู่ (มณฑล)**

ชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกลายเป็นนินจา!

ที่อยู่อาศัยของชนเผ่าเป็นวิธีที่ผู้ปกครองผู้พิทักษ์ เผ่าชีวิตประกอบด้วยหน่วยครอบครัว (เขาเธอเด็ก, สัตว์เลี้ยง ..) . หน่วยครอบครัวเข้าร่วมในการสร้างชุมชน (ไชร์) ของความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณธรรมสำหรับการติดตามของดีร่วมกันสำหรับทุก

กลายเป็นงานเลี้ยงครอบครัวเป็นความพยายามร่วมกัน (พ่อแม่, การศึกษา, หน่วย) ของชุมชน เขาเธอครอบครัวของเขาและเธอเป็นแรงงานที่ทำงานในหลายรายการ '**WMW**' (ค่าจ้างขั้นต่ำรายสัปดาห์) . ครอบครัวที่เข้าร่วมการศึกษาชุมชนและใช้สุขภาพชุมชน

พวกเขาเคารพท้องถิ่น, ผู้สูงอายุ,

มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและความต่อเนื่องของความรู้การปฏิบัติ เขาและเธอจะทำหน้าที่ชุมชนและได้รับผลตอบแทน พวกเขาลงคะแนนให้คณะกรรมการที่มีตัวแทนที่เท่าเทียมกัน พวกเขาเป็นอาสาสมัคร พวกเขาเชื่อในการพระราชทาน เขาและเธอใน Funday เข้าร่วมการชุมนุมและปฏิบัติตาม Fun-Day อิม เขาและเธอจะใช้เวลาในการจัดการยุคใหม่ พวกเขาใช้ **กฎหมายมอบให้ Manifest** เป็นคู่มือ

## การกำกับดูแล

ชนเผ่าต้องกิ! ผู้ปกครองผู้ปกครองสนับสนุน 2 ชั้น

การกำกับดูแลทางจิตวิญญาณและทางการเมือง จิตวิญญาณคือ 2 ชั้นท้องถิ่น: ' การชุมนุม 'จังหวัด' Oratorium ' การเมืองคือ 2 ชั้นท้องถิ่น มณฑล 'จังหวัด' รัฐสภา '

ธรรมาภิผ่านมาได้รับการเลือกตั้งที่เท่าเทียมกัน (เขาเธอ) การแสดง

ได้รับการเลือกตั้งผู้แทนเท่ากับรูปแบบการแบ่งคณะกรรมการ (โดยทักษะ)

ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำโดยที่ 1 เป็นพระราช! การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเป็นธรรม

คณะกรรมการมีเท่ากับการเป็นตัวแทนของ ๗เพศ & SHE การชุมนุมมีคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจาก 7 และ 7 HE SHE ที่รูปแบบ ' คลาน ' Oratorium มีคณะกรรมการการเลือกตั้งของ 7 พระองค์และ 7SHE ที่รูปแบบ ' Orackle ' คณะกรรมการ บริษัท ไชร์ได้ 2 ได้รับการเลือกตั้ง (1 HE 1 SHE) + ที่ปรึกษาที่รูปแบบ ' สภา ' รัฐสภาประกอบด้วยเลือกตั้ง 35 เขาและ 35 SHE เหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งแล้วเลือกตั้ง 7 พระองค์และ 7 SHE ที่จะจัดตั้งรัฐบาล

ธรรมาภิต้องการความรับผิดชอบ ธรรมาภิทำให้กฎและบังคับใช้กฎเหล่านี้ กฎอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมทางสังคม การบังคับใช้กฎระเบียบที่กำหนดมือความจริงออกมาประโยคบังคับใช้ฟื้นฟูและค่าชดเชยอย่างยุติธรรมที่จะให้ความยุติธรรม

ยุติธรรม! BASIC! ความต้องการของมนุษย์

ความยุติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชุมชนที่ทำงานและการอยู่รอด ความยุติธรรมมีการสร้าง

'ความจริง' และแก้ไขในความยุติธรรม ยุติธรรมเริ่มต้นด้วย "คุณ" คุณจะต้องเป็น 'แค่' เป็นเพียงเป็นรากฐานจากการที่

'ยุติธรรม' ลุกขึ้น เป็นเพียงแค่ความยุติธรรมและรับเหมาะ

ความจริงก็คือว่ามีคนไม่เป็นธรรมที่สร้างในความยุติธรรม ทุกคนมีทางแพ่งทางศีลธรรม (สาธารณะ)

หน้าที่ที่จะต้องลบในความยุติธรรม เผ่า:

	<b>จังหวัด:</b>	<b>ภาษา:</b>	7 เป็นพระเจ้าที่มีผลใน 7 ชนเผ่า 7
แอฟริกัน	แอฟริกา	ชาวอาหรับ	จังหวัดหลายไชร์ 7 ภาษาหลายภาษา ทุกจังหวัดบ้าน
<b>อเมซอน Amazonia</b>	<b>สเปน</b>		<b>3 + 1 แข่ง (Integrity เชื้อชาติ)</b>
อเมริกัน	สหรัฐอเมริกา	อเมริกัน	
ชาวยุโรป	ยุโรป้า	เยอรมัน	
มองโกเลีย ประเทศมองโกเลีย	ภาษาจีนกลาง		และสายพันธุ์ผสมจำนวนมาก
โอเชียเนีย	โอเชียเนีย	ชาวอินโดนีเซีย	
Persindian Persindia	ภาษาฮินดี		

ที่อาศัยอยู่ในชุมชนชาวเขาเป็นวิธีที่ผู้ปกครองผู้พิทักษ์ เข้าร่วมกับเรา.

เมื่อต้องการใช้ธรรมาภิ 7 เผ่าสร้าง 7Provinces:

ปลาย